

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại, đã tạo ra nhà nước của người lao động, thể hiện giác ngộ của toàn nhân loại. Người lao động từ thân phận thấp kém đã đứng lên làm chủ đất nước, xã hội và trở thành người sáng tạo thế giới mới.

Hơn một thế kỷ đã trôi qua, những tinh hoa, giá trị thời đại của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn luôn tỏa sáng, là nguồn động lực lớn thúc đẩy và khơi dậy tinh thần cách mạng của nhân dân tiến bộ toàn thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam trên con đường đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Chủ nghĩa xã hội - con đường đi tới tương lai

Ngày 7/11/1917, theo tiếng súng báo hiệu từ chiến hạm Rạng Đông, cuộc tiến công Cung điện Mùa Đông ở Petrograd bắt đầu và cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa vĩ đại dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Bolshevik Nga đứng đầu là V.I.Lênin đã giành thắng lợi ở Petrograd và nhanh chóng lan tỏa ra toàn nước Nga. Cuộc khởi nghĩa vũ trang lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản đã lập nên Nhà nước Xô Viết - nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.

Cách mạng Tháng Mười Nga đã "làm rung chuyển thế giới", phá tan một mảng lớn trong hệ thống chủ nghĩa tư bản, để quốc, mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại. Lần đầu tiên trong lịch sử, những người lao động đã đứng lên giành lấy chính quyền về tay mình để xây dựng một xã hội hoàn toàn

KỶ NIỆM 102 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA (7/11/1917 - 7/11/2019) Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga

Những ngày này, người dân thế giới lại cùng nhau nhớ về một bước đột phá mạnh mẽ của nhân loại, của những người đã phá bỏ gông cùm của nền quân chủ chuyên chế và sự áp bức của chủ nghĩa tư bản.

mới. Một nhà nước kiểu mới dưới hình thức các Xô Viết đã hình thành và được V.I.Lênin đánh giá là "chế độ dân chủ ở mức cao nhất cho công nhân và nông dân... một chế độ dân chủ kiểu mới".

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười và sự ra đời của Nhà nước Xô Viết do Lênin sáng lập đã làm thay đổi căn bản số phận dân tộc Nga, đưa nước Nga từ một nước phong kiến, tư bản lạc hậu, nghèo đói trở thành một cường quốc kinh tế, chính trị, quân sự, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, giáo dục... hàng đầu thế giới; đưa quần chúng công - nông từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; vai trò, vị thế của nước Nga trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Không những vậy, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã tiếp sức cho phong trào công sản và công nhân quốc tế. Nhiều đảng cộng sản và công nhân ở các nước đã ra đời, hình thành một phong trào quốc tế sâu rộng khắp năm châu, đi tiên phong trong cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ vì lý tưởng cao đẹp là độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga, một làn sóng cách mạng vô sản ở châu Âu đã bùng lên mạnh mẽ, tạo ra một cao trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, làm rung chuyển nền thống trị của giai cấp tư sản độc quyền



Lãnh tụ Vladimir Ilyich Lenin phát biểu trước người dân tại Petrograd năm 1917.

ở nhiều nước. Một hệ thống xã hội chủ nghĩa đã ra đời, đóng vai trò to lớn trong tiến trình phát triển của thế giới hiện đại.

Cách mạng Tháng Mười Nga còn tác động mạnh mẽ đến đời sống chính trị - xã hội của nhiều quốc gia, dân tộc; đã thức tỉnh, cổ vũ các dân tộc thuộc địa bị áp bức và các nước phụ thuộc vùng dậy đấu tranh vì độc lập tự do, đem lại niềm tin và niềm hy vọng về khả năng tự giải phóng. Giai cấp công nhân và nhân dân lao động tại hàng loạt nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ - Latinh đã nổi dậy đấu tranh giành độc lập dân tộc; hàng trăm triệu người được giải phóng khỏi xiềng xích nô lệ, tạo thành một phong trào giải phóng dân tộc mạnh mẽ trên toàn cầu.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, những thành tựu của chế độ Xô Viết và chiến thắng của Liên Xô trong chiến tranh Thế giới thứ II cũng đã thức tỉnh và cổ vũ phong trào đấu tranh vì dân sinh, dân chủ và tiến bộ xã hội ở chính ngay các nước tư bản phát triển, buộc chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc cũng phải có những điều chỉnh để thích nghi, tồn tại. Đúng như V.I.Lênin đã khẳng định: "Cuộc Cách mạng Tháng Mười của chúng ta đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử thế giới".

Với những ý nghĩa to lớn và sâu sắc như vậy, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga thực sự đã sáng tạo ra một kỷ nguyên mới của nước Nga, đồng thời đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử thế giới.

Việt Nam kiên định lý tưởng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới

Hơn một thế kỷ đã trôi qua, những tinh hoa, giá trị thời đại của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn tỏa sáng, là nguồn động lực lớn thúc đẩy và khơi dậy tinh thần cách mạng của nhân dân tiến bộ toàn thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam trên con đường đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Việt Nam kiên định lý tưởng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới

Khí đánh giá về vai trò, ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu

người bị áp bức, bóc lột trên trái đất.

Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế"; "Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đã dạy cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới nhiều bài học hết sức quý báu, bảo đảm cho sự nghiệp giải phóng triệt để của giai cấp công nhân và của cả loài người".

Thực tiễn dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và Cách mạng Tháng Mười Nga, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy ở đây "Cẩm nang tâm lý" là con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam. Và theo tiếng gọi của Cách mạng Tháng Mười Nga, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, cách mạng Việt Nam đã đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội. Nhân dân Việt Nam đã làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Năm 1945.

Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, trên cơ sở chọn lựa những yếu tố tích cực của mô hình tổ chức nhà nước Xô Viết, đã đóng hàng chục năm dân vững vàng bước vào cuộc trường chinh và giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp sau 9 năm trường kỳ (1946 - 1954). Miền Bắc được giải phóng và tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn miền Nam trong hành trình tiếp tục tiến hành

cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, sau 21 năm trường kỳ kháng chiến (1954-1975), cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy gian khổ của nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi hoàn toàn; cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trước đòi hỏi của thực tiễn những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, năm 1986 Việt Nam đã tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Sau hơn 30 năm đổi mới và hội nhập quốc tế, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Từ chỗ bị bao vây, cấm vận và hầu như chỉ có quan hệ với các nước trong phe xã hội chủ nghĩa, Việt Nam đã hội nhập sâu rộng và toàn diện.

Việt Nam còn là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong nhiều tổ chức khu vực và quốc tế, có vai trò, tiếng nói ngày càng quan trọng trong ASEAN, diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM), diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Liên hợp quốc... Bên cạnh đó, ổn định chính trị - xã hội được giữ vững, dân chủ được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, tạo ra động lực mạnh mẽ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, quy mô nền kinh tế tăng lên. Đời sống nhân dân được cải thiện. Với đường lối tích cực, chủ động hội nhập quốc

tế và đóng góp giải quyết những vấn đề chung của khu vực, thế giới và loài người, như các vấn đề hòa bình, phát triển, xóa đói nghèo, thích ứng với biến đổi khí hậu... Việt Nam đang trở thành một thành viên ngày càng có vai trò, ảnh hưởng và tiếng nói quan trọng trong cộng đồng quốc tế.

Những thành quả sau hơn 30 năm đổi mới đất nước đã góp phần chứng minh tính đúng đắn và phù hợp của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Việt Nam. Đó cũng là minh chứng cho sự đúng đắn và phù hợp của con đường cách mạng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.

Đặc biệt trong tình hình hiện nay khi các thế lực thù địch ráo riết lợi dụng mọi điều kiện để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" và các hoạt động chống phá, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", kích động chia rẽ nhằm lật đổ vai trò lãnh đạo của các Đảng Cộng sản, xóa bỏ hoàn toàn chế độ xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới, thì bài học về bảo vệ chính quyền, bảo vệ thành quả cách mạng của Cách mạng Tháng Mười Nga càng có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.

Những bài học đó vẫn luôn tỏa sáng soi đường, dẫn lối cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vững bước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta kiên định lựa chọn.

(theo TTXVN)

Phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Sốt bệnh nhân mắc sốt xuất huyết (SXH) đang tăng cao trên địa bàn tỉnh trong hai tháng gần đây, trong đó đáng chú ý có nhiều ca mắc và một số ổ dịch nội sinh. Vì vậy, việc chủ động, quyết liệt phòng, chống bệnh lây lan, không để bùng phát thành dịch là nhiệm vụ quan trọng hiện nay.

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 298 ca mắc SXH (166 nam, 132 nữ). Số ca mắc nhiều nhất tập trung trong tháng 9 và tháng 10, trong đó tháng 9 ghi nhận 66 ca, tháng 10 ghi nhận 92 ca. Số ca mắc SXH ở cả 8 huyện, thành phố, trong đó thành phố Thái Bình nhiều nhất với 54 ca, ít nhất là huyện Thái Thụy với 16 ca. Toàn tỉnh đã xác định 198 trường hợp dương tính với SXH, trong đó các địa phương có số ca bệnh xét nghiệm dương tính cao là Hưng Hà 42 ca, thành phố Thái Bình 34 ca, Vũ Thư 29 ca. Đặc biệt, 24 xã, phường, thị trấn của 7 huyện, thành phố xuất hiện 45 bệnh nhân mắc SXH nội sinh, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018 nhưng chưa có ca bệnh tử vong. Trong tổng số 298 ca mắc SXH, nhóm tuổi nhỏ hơn 15 chiếm 9%; nhóm tuổi từ 15 - 45 chiếm 64%; nhóm tuổi lớn hơn 45 chiếm 27%. Nguyên nhân dẫn đến bệnh SXH diễn biến phức tạp và tăng nhanh là do ý thức phòng, chống bệnh của người dân chưa cao; tình hình bệnh diễn biến phức tạp trong khi đội ngũ cán bộ y tế mỏng. Các ca bệnh, ổ dịch chủ yếu do

người dân đi lao động, học tập từ tỉnh ngoài trở về khi bị SXH. Mặt khác, tại tỉnh, kết quả giám sát qua các năm cho thấy vẫn luôn có sự lưu hành vi rút Dengue trên quần thể muỗi truyền bệnh và gây ra một số ổ dịch nội sinh tại các xã, phường, thị trấn (tăng mạnh vào tháng 8, 9, 10/2019, nhất là tại Hưng Hà và thành phố Thái Bình). Dấu hiệu trên cho thấy, nếu chủ quan trong giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch sẽ là nguy cơ cho dịch bùng phát, lan rộng. Thời gian này đang là cao điểm của bệnh SXH, dự báo đỉnh bệnh vào tháng 4 và tháng 7. Triển khai phun hóa chất diệt muỗi tại những điểm có nguy cơ bùng phát dịch và những nơi có nguy cơ cao. Bên cạnh đó, vận động người dân vệ sinh môi trường để loại bỏ nơi sinh sản của muỗi; diệt lăng quăng bằng cách đập các vật dụng chứa nước sinh hoạt; thường xuyên lật

úp các dụng cụ chứa nước khi không sử dụng; thu gom, hủy các vật dụng phế thải xung quanh nhà. Tuy nhiên, do ý thức chủ quan, thói quen trong sinh hoạt của một số hộ dân chưa thay đổi đã tạo điều kiện cho dịch lây lan.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thơm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Thời điểm bắt đầu tháng 11 đến hết tháng 11 có thể là đỉnh dịch của bệnh SXH. Số trường hợp ghi nhận mắc SXH đang tăng mạnh, trong đó nhóm tuổi từ 15 - 45 có tỷ lệ người mắc cao nhất. Vì vậy, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục cập nhật tình hình bệnh dịch, tham mưu, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả. Tổ chức giám sát, phát hiện, lấy mẫu bệnh phẩm, xử lý kịp thời, đúng quy định các trường hợp bệnh, các ổ dịch, các yếu tố nguy cơ xâm nhập và lưu hành ở tỉnh. Giám sát, cảnh báo các chỉ số còn trung truyền bệnh, trọng tâm bệnh sốt xuất huyết. Kiểm soát các ổ dịch chống dịch, sẵn sàng thu dung, xử lý, cách ly, điều trị người bệnh. Tham mưu bảo đảm thuốc, hóa chất, vật tư, phương tiện cho công tác phòng, chống dịch. Thường xuyên liên hệ và phối hợp với các đơn vị đầu mối của tuyến trung ương để chủ động nắm bắt tình hình dịch nhằm điều phối hoạt động phòng, chống dịch. Khuyến cáo người dân khi có biểu hiện sốt cao đột ngột, có dấu hiệu xuất huyết ngoài da và chảy máu cam thì cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị kịp thời. Bệnh nhân đã mắc SXH phải được cách ly, nằm màn điều trị đến khi khỏi hẳn mới được đi xa để tránh lây lan, bảo đảm không có trường hợp tử vong do SXH.



Phun hóa chất phòng bệnh sốt xuất huyết.

Làng xóm xanh, sạch, đẹp

Thời gian gần đây, công tác vệ sinh môi trường (VSMT) ở xã Đông Kinh (Đông Hưng) có sự cải thiện đáng kể. Đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp, ý thức bảo vệ môi trường của người dân được nâng cao. Đây chính là hiệu quả mô hình HTX Dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đảm nhận quản lý.

Như thường lệ, chủ nhật hàng tuần, các thành viên HTX Dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt xã Đông Kinh lại tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt trong các khu dân cư, trên các trục đường giao thông, nơi công cộng, các đơn vị đóng trên địa bàn rồi chuyển ra bãi rác tập trung để xử lý. Là thành viên của HTX, chị Phạm Thị Hoa cho biết: Tôi tham gia HTX ngay từ những ngày đầu thành lập. Mỗi tháng chúng tôi thu gom rác thải 4 lần vào chủ nhật hàng tuần. Công việc rất vất vả và song chúng tôi vẫn động viên nhau cố gắng làm để góp phần giữ cho môi trường xanh, sạch, đẹp.

Thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 1/2019 với 49 thành viên, vốn điều lệ gần 25 triệu đồng, từ còn gặp nhiều khó khăn song với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cùng nỗ lực của Hội đồng quản trị và các thành viên, hoạt động của HTX ngày càng ổn định, mang lại hiệu quả rõ rệt. Chị Phạm Thị Chi, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX cho biết: Đây là mô hình mới, lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã, tự thu, tự chi, thành viên Hội đồng quản trị là những chị em trước giờ chỉ biết làm công tác hội, nay chịu trách nhiệm quản lý, điều hành HTX nên có nhiều bổn phận.

Ban đầu, HTX được UBND xã hỗ trợ kinh phí mua đồ bảo hộ lao động, trang thiết bị phục vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác



Nhân viên Hợp tác xã thu gom rác tại Trường Tiểu học và THCS Đông Kinh (Đông Hưng).

thải... HTX đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn VSMT, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở kịp thời các thành viên thực hiện tốt việc thu gom rác thải. Do vậy, hoạt động của HTX dần ổn định, được nhân dân ủng hộ, đánh giá cao, tích cực tham gia đóng phí VSMT. Khi chưa có HTX thì tỷ lệ đóng phí VSMT chỉ đạt 70% nhưng hiện HTX đã thu được trên 90% tổng số hộ dân trong xã. Dự tính năm 2019 sau khi trừ chi phí, khoản lợi nhuận chuyển sang năm sau khoảng 30 triệu đồng.

Không chỉ thu gom rác thải sinh hoạt cho các gia đình, HTX còn ký kết hợp đồng thu gom rác thải cho 8 đơn vị đóng trên địa bàn với mức thu từ 30.000 đồng đến 700.000 đồng/tháng/đơn vị tùy lượng rác thải phát sinh. Thấy giáo Lê Anh Tàn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đông Kinh cho biết: Nhà trường có 720 học sinh và 42 cán bộ, giáo viên nên lượng rác thải thải ra hàng ngày nhiều. Trước đây, khi chưa có HTX, nhà trường phải nhờ bảo vệ tập kết chuyển rác ra bãi rác tập trung của xã. Sau khi ký hợp đồng với HTX, việc thu gom rác thải rất thuận lợi; hàng tuần HTX cho nhân viên đến thu gom rác rồi chuyển đi. Cũng từ đó, cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đều có ý thức phân loại rác: rác có thể tái chế được thì để vào thùng riêng, rác hữu cơ bỏ vào thùng bên cạnh. Hoạt động của HTX Dịch vụ thu gom rác

Bà con đóng góp phí VSMT tương đối đầy đủ. Gia đình tôi ngoài đóng góp theo quy định còn ủng hộ thêm để đồng viên chị em.

Ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Đông Kinh khẳng định: Từ khi HTX Dịch vụ thu gom rác thải đi vào hoạt động, trên địa bàn xã không còn tình trạng vứt rác thải bừa bãi, ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân được nâng lên. Bãi rác tập trung được thu gom gọn gàng. Thời gian tới, xã tiếp tục chỉ đạo HTX khắc phục tồn tại, khó khăn ban đầu, hoạt động đúng quy định, hiệu quả cao hơn, góp phần làm xanh, sạch, đẹp làng xóm.

Để giải quyết bài toán nan giải về rác thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường tại các địa phương hiện nay, cần nhân rộng mô hình HTX Dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt của xã Đông Kinh. Nhưng để HTX hoạt động hiệu quả hơn nữa, các cấp, các ngành cần hỗ trợ trang thiết bị, dụng cụ, đồ bảo hộ lao động cho các thành viên.

THU HOÀI